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um  frv. til laga um  einkasölu á útfluttri sild.

F rá  m inni h lu ta  sjávarútvegsnefndar.

Þ ar sem  fjórir nefndarm anna leggja það til, að frv. um  einkasölu á 
síld sje felt, og þar sem í þeim  nefndarm eirih lu ta  eru  m enn ú r »báðum  aðal- 
ílokkum  þingsins«, þá þykist jeg vita, að frv. m uni eigi ná  fram  að ganga á 
þessu þingi.

E ngar athugasem dir hafa kom ið fram  við orðalag frv., og geri jeg þvi 
engar tillögur þar að lútandi, þótt jeg hinsvegar telji m jer skylt að taka fús- 
lega bendingum  um  betra  orðalag, ef fram  kom a.

Það eru ekki ja fnaðarm enn  einir, sem  halda því fram , að hagkvæm t



sje, að rikið hafi einkasölu á síld. M enn í ö llum  flokkum  styðja þetta mál. 
Þó eru m argir, sem  svo líta á, að heppilegt m undi einnig, að rikið tæki í 
sínar hendur sölu á síldarafurðum  (sildarm jöli og síldarolíu). Hefir um  þetta 
talsvert verið ritað í blöðin á seinni tím um , og vísast til þess hjer.

V erslunin á útflu ttri síld m undi eigi vera nein áhæ tta  fyrir rikissjóð. 
Og fy rir 'h in a  sm æ rri ú tgerðarm enn  eru kostir einkasölufyrirkom ulagsins auð- 
sæir. Þeir m undu  njóta m arkaðsverðsins, í stað þess, að nú verða þeir flestir 
að selja veiðina fyrirfram  fyrir allralægsta verð, þannig, að þeir fái rjett fyrir 
kostnaði, ef vel aflast. Verði aftur lítill afli, stó rtapa þeir vegna þessarar fyrir- 
fram sölu, þótt þeir 'an n ars  gætu hagnast vel, ef þeir nytu  m arkaðsverðsins. 
Nægir i þessu efni að vísa til siðustu síldarvertíðar.

Með einkasölunni væri þessi stopuli a tv innuvegur gerður m un tryggari 
fyrir allan þo rra  ú tgerðarm anna og sjóm anna. Aftur fellur b u rtu  gróðavon 
b inna fáu, m estm egnis útlendu, útflytjenda sildar. E r ekki vandi fyrir Alþingi 
að velja þarna  á milli.

Jeg íegg Þv» eindregið til, að frv. um  einkasölu á síld verði sam þykt.

Alþingi, 8. m aí 1925.

Jón Baldvinsson.


